



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โทร.๑๐๓

ที่ นน๐๐๓๒.๓๐๑/๔๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ ๑. ตัดรอบ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตามตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ ๑ ดังนี้

๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมเผยแพร่ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน
๒. ได้ดำเนินการเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกรอบแนวทางฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ
๓. ได้ดำเนินการเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนลงบนเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (<http://www.chpkhos.org>) และแจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ได้ร่วมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้แก่ ชมรมจริยธรรม “ขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จากการกำกับติดตามการบังคับใช้กรอบแนวทางฯ ดังกล่าว พบว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีความเข้าใจในกรอบแนวทางดังกล่าว และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกิดขึ้น ทั้งในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนิติสัมพันธ์กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ทั้งด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล (ต่อไป

นางภาวิณี ปัญญา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

+

(นายหุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ